

อีตาชิ แวนทาราแต่งตั้ง “ฮันส์-ปีเตอร์เคลย์” เป็น ประธานเจ้าหน้าที่รายได้ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยอดขาย ขายทั่วโลก



เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อีตาชิ แวนทารา เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้ง “ฮันส์-ปีเตอร์เคลย์” เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ (ซีอาร์ไอ) เพื่อเป็นผู้นำในส่วนของงานขายทั่วโลกของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้ตลาดสามารถปรับใช้โซลูชันและการบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การแต่งตั้งในครั้งนี้จะช่วยขยายขีดความสามารถด้านการขายในตลาดโลกให้กับบริษัท อีตาชิ แวนทารา โดยใช้กลยุทธ์สร้างสัมพันธ์ภาพอันแน่นแฟ้นและเดินหน้าช่วยลูกค้าให้บรรลุผลทั้งด้านธุรกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เคลย์จะอยู่ภายใต้การดูแลของไบรอัน เฮาส์โฮลเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ซีโอโอ) บริษัท อีตาชิ แวนทารา

มร.ไบรอัน เฮาส์โฮลเดอร์ ประธานและซีโอโอ บริษัท อีตาชิ แวนทารา กล่าวว่า “ด้วยการผสมรวมความเชี่ยวชาญอย่างครอบคลุมรอบด้านของอีตาชิในด้านเทคโนโลยีการดำเนินงาน (OT) เข้ากับโซลูชันและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ลูกค้ามีพันธมิตรที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเพื่อการสร้างมูลค่าผ่านข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ และด้วยประสบการณ์ด้านการขายซอฟต์แวร์องค์กรและการเป็นผู้นำในองค์กรขนาดใหญ่ด้านการขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกของฮันส์-ปีเตอร์ จะส่งเสริมให้เราสามารถเข้าถึงตลาดได้ดียิ่งขึ้น ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและตลาดต่างๆ ไปได้ทั่วโลก”

เคลย์มีประสบการณ์มากมายในธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการขายที่มีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ เขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตได้อย่างโดดเด่น ตลอดจนกระตุ้นพนักงานและทีมงานให้เห็นความสำคัญของการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เคลย์มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำระดับโลกและด้านการขายโซลูชันที่ยอดเยี่ยมและกว้างขวาง นอกจากนี้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว เขายังเป็นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายขายซอฟต์แวร์ของ HP Software ซึ่งดูแลในส่วนโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการวิเคราะห์ นอกจากนี้ เคลย์ยังเคยเป็นผู้บริหารระดับอาวุโสประจำภูมิภาคและระดับโลกที่ SAP ซึ่งรวมถึงตำแหน่งประธานของบริษัทขนาดกลางและเล็กทั่วโลก และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ SAP Asia Pacific และ Japan ด้วย ทั้งนี้ เคลย์เป็นชาวสวิสผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัย Bern University of Applied Science และปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก GSBA Zurich

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ แวนทารา

บริษัท ฮิตาชิ แวนทารา เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ได้รับการจัดตั้งเพื่อช่วยผู้องค์กรในการดึงคุณค่าที่มีอยู่ในข้อมูลของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างชาญฉลาดและบรรลุผลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและสังคมได้อย่างเห็นผล เราผสมรวมเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา และความรู้ทางอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอโซลูชันการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น สร้างรายได้ใหม่ ๆ และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจให้น้อยลง ทั้งนี้ บริษัท ฮิตาชิ แวนทารา จะช่วยยกระดับความได้เปรียบด้านนวัตกรรมของคุณด้วยการรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีการดำเนินงานปฏิบัติงาน (OT) และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีเข้าไว้ด้วยกัน เราจะทำงานร่วมกับทุกองค์กรเพื่อผลักดันข้อมูลให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ www.HitachiVantara.com

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Twitter / LinkedIn / Facebook

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นโตเกียว: 6501) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพร้อมตอบโจทยความต้องการของสังคม บริษัทมีรายได้รวมในปีงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) 9,162.2 พันล้านเยน (81.8 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 304,000 คน และภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน บริษัท ฮิตาชิ เน้นด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน/ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจำหน่าย/บริการด้านประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หน่วยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ <http://www.hitachi.com>

#####

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา (ดี)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 8303

อีเมล : phimlapatt@corepeak.com